



ที่ มท 0309.1/ ว 50

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนล้าลูกกา ปท. 12150

23 เมษายน 2551

เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามโครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร ประจำปี 2551
เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ขึ้นตอนและกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร ประจำปี 2551

ด้วยสำนักทะเบียนกลางได้กำหนดให้มีโครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร ประจำปี 2551 โดยจะดำเนินการสำรวจตรวจสอบรายการบุคคลสัญชาติไทยและคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ทุกกลุ่มที่ต้องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน (ท.ร.13 และ ท.ร.14) ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรของบ้านที่มีเลขที่บ้านทุกหลังทั่วประเทศ ยกเว้นทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนบ้านชั่วคราวของคนเดินทางไปต่างประเทศ ทะเบียนบ้านของส่วนราชการและหน่วยทหาร เนื่องจากได้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายการแล้วเมื่อปี พ.ศ. 2550 และนำข้อมูลจากการสำรวจมาปรับปรุงแก้ไขรายการทะเบียนราษฎรของประเทศให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด

เพื่อให้การดำเนินโครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร ประจำปี 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามโครงการสำรวจบุคคลในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎร ประจำปี 2551 ดังนี้

1. เมื่อสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นได้รับกระดาษต่อเนื่องและคำแนะนำการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโครงการสำรวจบุคคลในบ้านฯ แล้วให้ดำเนินการพิมพ์บัญชีรายการคนในบ้านตามโปรแกรมที่ได้รับ โดยให้พิมพ์รายการบุคคลในทะเบียนบ้านของบ้านทุกหลังในพื้นที่ทั้ง ท.ร.13 และ ท.ร.14 (เว้นทะเบียนบ้านกลาง ทะเบียนบ้านชั่วคราวของคนเดินทางไปต่างประเทศ ทะเบียนบ้านของส่วนราชการและหน่วยทหารฯ ซึ่งสำรวจตรวจสอบแล้วเมื่อปี 2550) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสำรวจบุคคลในบ้าน โดยในส่วนของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่ปฏิบัติงานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกับสำนักทะเบียนอำเภอให้ใช้เครื่องพิมพ์ของสำนักทะเบียนอำเภอเช่นเดียวกับการพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

2. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นออกคำสั่งแต่งตั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนหรือบุคคลที่พิจารณาเห็นสมควร เพื่อทำหน้าที่ในการสำรวจบุคคลในบ้าน โดยกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบการสำรวจของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแต่ละคนให้ชัดเจน แล้วให้จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสำรวจบุคคลในบ้าน

/ให้แก่...

5. เมื่อสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้รับคืนบัญชีรายการบุคคลในบ้านและคำร้อง ท.ร.31 แล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการและการลงชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งรายการที่ตรวจพบว่าไม่มีตัวตนอยู่ในบ้าน โดยให้แยกเป็นรายการว่ามีชื่อซ้ำก็ราย ตายแล้วก็ราย ไม่ทราบตัวตนก็ราย อาศัยอยู่บ้านอื่นโดยไม่แจ้งย้ายก็ราย แล้วให้รายงานสำนักทะเบียนจังหวัดหรือสำนักทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณีเพื่อรวบรวมรายงานสำนักทะเบียนกลางภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551

6. ให้นายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลที่ได้จากการสำรวจรายการคนในบ้านเฉพาะรายการที่มีคำร้อง ท.ร.31 โดยใช้โปรแกรมการสำรวจบุคคลในบ้านตามที่สำนักทะเบียนกลางกำหนด โดยกรณีชื่อซ้ำและตายแต่ยังไม่จำหน่ายให้ใช้วิธีจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนบ้านส่วนกรณีที่ไม่ทราบตัวตนให้ดำเนินการย้ายชื่อไปไว้ในทะเบียนบ้านกลาง ทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนต่างๆ จะถูกรายงานผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติในทันทีที่มีการจัดทำคำร้อง ท.ร.31 สำหรับเลขที่คำร้อง ท.ร.31 ให้ใช้เลขที่คำร้องที่ออกโดยระบบคอมพิวเตอร์แล้วให้เจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นนำเลขดังกล่าวไปกรอกลงในคำร้อง ท.ร.31 ฉบับที่เจ้าหน้าที่สำรวจได้ให้เจ้าบ้านลงชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยไม่ต้องสังพิมพ์คำร้อง ท.ร.31 ใหม่

7. เมื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการในฐานข้อมูลของสำนักทะเบียนแล้วให้นายทะเบียนแจ้งเจ้าบ้านนำสำเนาทะเบียนบ้านไปปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง ซึ่งหากไม่ดำเนินการระบบคอมพิวเตอร์จะระงับ (locked) รายการของบ้านเลขที่ดังกล่าว ทำให้บุคคลตามทะเบียนบ้านไม่สามารถดำเนินการทางทะเบียนราษฎรได้จนกว่าจะนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปปรับปรุงที่สำนักทะเบียน

อนึ่ง สำนักทะเบียนกลางได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการพิมพ์บัญชีรายการคนในบ้านและปรับปรุงรายการทะเบียนราษฎรตามโครงการฯ ซึ่งจะได้โอนเงินงบประมาณให้ในโอกาสต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย ศรีชัย)

ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง

สำนักบริหารการทะเบียน

ส่วนการทะเบียนราษฎร

โทร. 0-2791-7314 , 7316

โทรสาร. 0-2791-7338

ขั้นตอนการดำเนินการโครงการสำรวจบุคคลในบ้าน ปี ๒๕๕๑

